

ตาย ตาย ตาย ไม่ไว้หน้ากันบ้างเลย ขณะที่ ทีโอที กำลังยกเข้ยกยันกับการรักษาคืน 900 MHz ที่ถูกยึดคืนหลังหมดสัมปทานกับ เอไอเอส เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ธากร คณาสัทธ เลขาธิการ กสทช. ก็ได้ประกาศรับการเปิดประมูล 4 จี คลื่น 900 จากวันที่ 15 ธ.ค. เป็น 12 พ.ย. เข้า! กองเชียร์ทัพ 4 จี รออะไร ปรมมือร้าวว...@ โดยเลขาธิการได้กล่าวในงานแถลงข่าว ขอร้อง ทีโอที ซึ่งต้องการรักษาสัทธคืนเอาไว้ ระบุการนำคลื่นที่หมดอายุสัมปทานออกประมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และหากไม่ประมูล ความเสียหายจะเกิดขึ้นต่อรัฐและประชาชน...@ เท่ากับว่า ณ ขณะนี้คลื่น 1800 MHz ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้สัมปทานของ กสท หรือ แคท ที่ให้ต่อ ดีพีซี และ ทูมูฟ จะถูกนำออกประมูลเพื่อให้บริการ 4 จีในวันที่ 11 พ.ย. ขณะที่คลื่น 900 MHz ซึ่งเดิมอยู่ใต้สัมปทานของ ทีโอที ต่อ เอไอเอส จะนำออกประมูลวันถัดไปทันทีในวันที่ 12 พ.ย. นับว่าสะดัก สะดวก...@ ช่องทีวี

ดิจิตอล โมโน29 ได้  
สังกัดของ นวมินทร์  
ประสาเนตร จัด  
แถลงข่าวกลยุทธ์  
และทิศทางปีหน้า  
แต่หัววันเมื่อสัปดาห์



ก่อน ด้วยเหตุเพราะเป็นช่องเล็ก ซึ่เกี่ยวไปชนกะช่องใหญ่ ทุทุ ดลุ่มตัวเกินไป...@  
แฟนนานแฟนแห่งไอโฟนทั้งหลาย ลั่นสุดการรอคอยของพวกเขาแล้วสำหรับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ประกาศวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 30 ต.ค. 2558 นี้ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. และสั่งจองเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. ณ เว็บไซต์ของ 3 เครือข่าย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทูมูฟเอช...@ ลูกสี่ฟิล์ม และ ดิสเนย์ อินเทอร์เน็ตที่เปิดตัวแอปพลิเคชัน สตาร์ วอร์สอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เหล่าแฟนสตาร์วอร์สติดตามข่าวแบบเกาะติด ซึ่งผู้ใช้จะได้รับ สตาร์ วอร์ส ไอดี (Star Wars ID) เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอมมิวนิตีแฟน สตาร์ วอร์สด้วย เชิญโหลดได้ทั้งบนแอนดรอยด์และกูเกิลเพลย์...@ วันนี่วันสุดท้าย สำหรับงาน THAILAND GAME SHOW BIG FESTIVAL 2015 เห็นแต่ละค่ายจัดหนักจัดเต็ม สินค้าครอบจักรวาลสำหรับเกมเมอร์ ฉลาดซื้อไปได้ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน...@ ควักกระเป๋าซื้อลิขสิทธิ์ไปหลายกะตั้งค์ พอเห็นเรตตั้งช่วงถ่ายทอดสดบอลนัดไทย-เวียดนาม ที่ผ่านมา วัชร วัชรพล แห่ง ไทยรัฐทีวี ชดน้ำแกงคล่องคอ ด้วยเรตตั้งเฉลี่ยทั้งแมตช์ที่ 12.18 และเรตตั้งสูงสุด 15.3 อันทำให้เรตตั้งรวมของช่องไทยรัฐทีวีในวันนั้น ทะยานสู่อันดับ 1 ของช่องดิจิตอลใหม่ที่ 1.6 ในบัคคลด เข้บๆ...@



1.ฉันทะ ความพอใจ โดยต้องพอใจผู้ร่างและตัวร่างฯ  
2.วิริยะ ความขยัน หมั่นเพียร กระ.ต้องขยันร่าง  
ขณะที่ประชาชนต้องขยันทำความเข้าใจสื่อมวลชน  
ต้องขยันติดตามมาทำข่าว 3.จิตตะ ความเอาใจใส่  
4.วิมังสา การไตร่ตรอง นั่นคืออิทธิบาท 4 หรือ  
หนทางแห่งความสำเร็จนั่นเอง สาธุ

### กรธ.เล็งहारืออำนาจใบแดง กกด.

นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการร่าง  
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่ หลังจากได้รับฟังคำ  
ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งจากคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง (กกต.) พบว่ มีการเสนอแนวทาง  
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาคาการทุจริตขายเสียงทั้งที่  
เป็นอำนาจเดิมของ กกต.และเสนอใหม่ จากนี้  
กรธ.คงต้องหารืออย่างรอบคอบอีกครั้ง โดยเฉพาะ  
อำนาจการสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) และเพิกถอน  
สิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ก่อนประกาศรับรองผล  
การเลือกตั้งว่จะคงไว้หรือตัดออกตามร่างรัฐธรรมนูญ  
ฉบับของนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธาน  
คณะกรรมการการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ส่วน  
การพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแบบราย  
มาตราอยู่ระหว่างพิจารณาเนื้อหาหมวดสิทธิเสรีภาพ  
และจะต่อด้วยหมวดแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
โดยกรธ.วางแนวทางเขียนรัฐธรรมนูญต้องสั้นกระชับ  
ไม่เยิ่นเย้อและฟุ่มเฟือย อาจต้องปรับรูปแบบการ  
เขียนให้สั้นกระชับแต่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน  
ทุกประเด็น

### กรธ.การันตีร่าง รธน.เป็นสากล

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การกำลังสำรอง  
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต  
พล.ท. วีรัชย์ อินทุโสภณ ผบ.หน่วยบัญชาการ  
รักษาดินแดนเป็นประธานเปิดกิจกรรม "การสร้าง  
การเรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญ" เพื่อสร้างความรู้ความ  
เข้าใจในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้นักศึกษาวิชา  
ทหาร เพื่อให้เป็นแกนนำเผยแพร่ขยายผลให้  
ประชาชนได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การทำประชามติ  
ทั้งนี้ นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ.บรรยาย  
หัวข้อ "กระบวนการและกรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ"  
ว่กรธ.จะใช้เครือข่าย นรค.ช่วยทำความเข้าใจก่อน  
ทำประชามติจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่การใช้มาตรา 35  
ร่างรัฐธรรมนูญเน้นความเป็นสากลแต่ยังคงความ  
เป็นไทยไว้ ส่วนจะบรรจุคณะกรรมการยุทธศาสตร์  
การปฏิรูปและความปรองดองแห่งชาติ (คปป.) หรือ  
ไม่นั้นที่ผ่านมายังไม่เคยสอบถามประชาชนมีเพียง  
2 กลุ่มที่เสียผลประโยชน์แสดงความคิดเห็นเท่านั้น

### ผู้ตรวจการฯขอدابสอบ รสท.-กสทช.

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนาย  
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เป็นประธานการประชุม  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการร่าง  
รัฐธรรมนูญของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายศรีราชา  
วงสารยางกูร ประธานผู้ตรวจการฯ เป็นตัวแทนชี้แจง  
ว่ขอให้คงอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบการสรรหา  
ผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ให้  
มากที่สุด ขอเป็นเอกเทศไม่ไปรวมกับองค์กรอื่น  
และขอให้ผู้ตรวจการฯมีอำนาจตรวจสอบทุกองค์กร  
อย่างทั่วถึง รวมถึงคณะกรรมการต่างๆของรัฐวิสาหกิจ  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย องค์การบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ  
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วย ขณะ  
ที่การดำเนินการด้านจริยธรรมมีปัญหาด้านงบประมาณ  
เช่น ปีล่าสุดขอไป 800 ล้านบาท ได้เพียง 250  
ล้านบาท ทั้งที่บ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่องคุณธรรม  
คอร์รัปชันจำนวนมากกลายเป็นปัญหาระดับชาติ  
หากเสริมเชี่ยวชาญและงบประมาณแก่ผู้ตรวจการ  
แผ่นดินจะทำให้เราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### 19 ต.ค. ยกทีมตอบคำถามคณะทูต

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายธนิต สิงหนเสนี  
โฆษก กรธ.แถลงผลการประชุมว่ จากนี้จะเป็น  
การรับฟังความคิดเห็นจากทูตานุทูตและองค์กร  
ระหว่างประเทศต่างๆที่ให้ความสนใจในวันที่ 19 ต.ค.  
เวลา 10.00 น. ตนจะร่วมประชุมและตอบข้อซัก  
ถามของนักการทูตและองค์กรระหว่างประเทศที่  
อยู่ในประเทศไทย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ร่างรัฐธรรมนูญที่กระทรวงการต่างประเทศ  
"ทินพันธุ์" ชิงชิงไม่ให้ กสช. ชี้นำสิ่ง  
ที่รัฐสภา.ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภา  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงว่  
การปฏิรูปครั้งนี้ถ้าปฏิรูปเรื่องสำคัญเรื่องเดียวได้  
ถือว่าดี แต่ถ้าได้หลายสิบเรื่องถือว่าประเสริฐ แต่  
หากการปฏิรูปครั้งนี้ไม่สำเร็จ อย่างหวังว่สิ่งนี้

☆ มีต่อหน้า 11

### ให้ทหารแก้

☆ ต่อจากหน้า 9

เกิดขึ้นอีก นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ประชาชนหวังมาก  
โดยจะให้สปท.แถลงชี้แจงการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง  
หรือมีวาระจำเป็น จะมอบให้นายอลงกรณ์ พลบุตร  
รองประธาน สปท. คนที่ 1 รับผิดชอบแจกจ่ายงาน  
ปฏิรูป และ น.ส.วดีลักษณ์ ศรีอรุณ รองประธาน

สปท. คนที่ 2 รับผิดชอบการเปิดศูนย์เรื่องราว  
ร้องทุกข์ ต้องเข้าใจว่สมาชิก สปท.คือที่ปรึกษา  
กรม. ไม่มีอำนาจ มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยแล้วเสนอแนะ  
ไป ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจจะเห็นด้วยหรือไม่ ทุกอย่าง  
ขึ้นอยู่กับรัฐาธิปไตยที่มีอำนาจตัดสินใจ นอกจากนี้  
จะตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมาศึกษาเรื่อง  
ที่ สปท. ทำไว้ หากดีจะขับเคลื่อนต่อไป เช่น การ  
ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง การให้ สนช.ร่างกฎหมาย  
หาก สปท.เห็นว่าไม่ใช่ต้องหยุดไว้ ขณะเดียวกันจะ  
ศึกษารายงานการปฏิรูปของหน่วยงานอื่นเมื่อถาม  
ว่หนักใจหรือไม่ หากถูก คสช.สั่งย้ายหันขวาหัน  
ร.อ.ทินพันธุ์ตอบว่อาจารย์ที่โรงเรียนเตรียมทหาร  
คนหนึ่งสอนว่ ทหารคืออาชีพฝากคน จึงออกจาก  
ทหารมาเป็นอาจารย์เต็มตัว การเป็นนักวิชาการ  
ต้องมีจุดยืนมีหลักการ จะมาสั่งย้ายหันขวาหัน หรือ  
สั่งให้ 2 บวก 2 เท่ากับ 3 ไม่ได้ คนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และศีลธรรม ใครจะมาสั่งตนไม่ได้

### "บึกจิ้ง" จะ ปว.วนข้ามงานไทยถอยหลัง

อีกด้าน เมื่อเวลา 08.00 น. ที่บ้านพักชอย  
ปิ่นประภาคม จ.นนทบุรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  
อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน  
แสดงความเป็นห่วงถึงการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมี  
นายทหาร 4 นาย จากกองพันทหารปืนใหญ่  
ต่อสู้อากาศยาน มาบันทึกภาพและวีดิโอเฝ้า  
สังเกตการณ์ ซึ่งหลังการสัมภาษณ์เสร็จนายทหาร  
ทั้ง 4 นายได้ขอถ่ายรูปกับ พล.อ.ชวลิตไว้เป็นที่  
ระลึกอีกด้วย

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า อยากให้รัฐบาลและ  
แม่ทัพทั้ง 5 สายตระหนักและเข้าใจปัญหาหลักของ  
ประเทศคือความยากจน ต้องมุ่งแก้ไขสำเร็จก่อน  
เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ที่คนไทยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์  
ถึงปัญหาและร่วมกันเสนอความคิดเห็น ไม่ใช่มีว่  
แต่มาขัดแย้ง ขัดขวาง และวิพากษ์วิจารณ์กัน เรา  
เสียเวลามากมาตั้งแต่ปี 2475 กับคำว่าประชาธิปไตย  
ยึดอำนาจจนข้ามแล้วมานั่งเริ่มเขียนรัฐธรรมนูญให้  
ดีที่สุดมาเกือบ 20 ฉบับยังแก้ปัญหาประเทศ  
ไม่ได้จนขณะนี้ประเทศถอยหลังสู่ประเทศพม่าลาว  
เวียดนามไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาชาวนาชาวไร่  
กรรมกรผู้ใช้แรงงานกำลังลำบากมาก มีหนี้สินเพิ่ม  
ขึ้นยังไม่ได้รับการดูแลให้ความเป็นอยู่ดียิ่งเศรษฐกิจ  
ตกต่ำลงเรื่อยๆ มาข้ามเดิมคนจนอีก ทำให้มีช่องว่าง  
ระหว่างคนจนกับคนรวยขยายถึง 13 เท่า

### ชี้รัฐประหารไม่มีครั้งสุดท้าย

พล.อ.ชวลิตกล่าวอีกว่ คนจนมีมากกว่า 40  
ล้านคนเป็นความแตกต่างทางสังคมที่มีมาก ทำให้